



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จำนวน ๗ ราย ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย

๑. ผู้ขึ้นบัญชีได้รับการจัดจ้างตามตำแหน่ง
๒. ผู้ขึ้นบัญชีไม่มารายงานตัวรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นบัญชีขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
๔. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๕. มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

การจัดจ้างตามตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจัดจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓


(นางสาวสุวิภา ดังก่อสกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล			หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นางสาว	ณัฐริตา	ปรารงค์ศรีอรุณ	จัดจ้างลำดับที่ ๑
๒	๐๐๗	นางสาว	จันทร์คม	จันทา	(เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ.)
๓	๐๐๖	นางสาว	กามีละ	มะลิ	
๔	๐๐๓	นางสาว	นุริยัล	สาและ	
๕	๐๐๒	นางสาว	สุธานี	กะจิ	
๖	๐๐๔	นางสาว	รสสุคนธ์	ชุมชวด	
๗	๐๐๑	นาย	ชอฟวาน	บาโต	

(นางสาวสุวิภา ดังก่อสกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๐๔
 ช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
 ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑. ผู้มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง

ตำแหน่ง	ลำดับที่ได้รับการจัดจ้าง
พนักงานราชการ/ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ลำดับที่ ๑ (รอรับการจัดจ้าง เมื่อได้รับ การจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.)